

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 01 năm 2021

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 404 ý kiến dự luận trong các tầng lớp nhân dân, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện, báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Người dân quan tâm và phấn khởi vì giá thu mua lúa thời gian qua ổn định, đảm bảo cho nông dân có lãi; người dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục duy trì giá lúa ổn định trong thời gian tới. Bên cạnh đó, người dân cũng bày tỏ sự lo lắng về giá cả các mặt hàng nông sản thiếu ổn định, giá vật tư nông nghiệp đang ở mức cao, giá thịt heo vẫn chưa giảm sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân trong dịp tết, nhất là một số hộ có hoàn cảnh khó khăn. Người dân mong muốn Nhà nước và các ngành chức năng có nhiều giải pháp để bình ổn giá cả thị trường, ổn định đầu ra cho các mặt hàng nông sản; tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa để người dân an tâm khi lựa chọn mua sắm các sản phẩm trong dịp Tết.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về Y tế và tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19:**

- Dự luận rất quan tâm, lo lắng về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở các nước trên thế giới và trong nước, đặc biệt trong thời gian cuối tháng 01/2021, xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội... Qua đó, nguyện vọng của Nhân dân mong muốn các ngành chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất nhập cảnh, tuyến biên giới, phát huy vai trò của người dân trong việc thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện người lạ mặt về địa phương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để kiểm soát được dịch bệnh, giúp người dân an tâm đón Tết Tân Sửu 2021.

- Đối với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh: Vừa qua, có một số người Việt Nam từ Myanmar qua Thái Lan, Campuchia xâm nhập trái phép qua biên giới An Giang (qua khu vực xã Khánh Bình, huyện An Phú), trong đó có bệnh nhân 1440 đã đi lại nhiều nơi trong tỉnh. Tuy chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh đã kịp thời thông tin, kiên quyết xử lý những người có

liên quan nhưng tâm trạng chung người dân ở An Giang vẫn còn thấy bất an, lo lắng trong dịp tết đến, xuân về. Dự luận trong tỉnh mong muốn các ngành chức năng tiếp tục đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ở các tuyến biên giới để bảo đảm an toàn cho người dân.

*** Về Giáo dục và đào tạo:**

Một số ý kiến dự luận tiếp tục phản ánh và mong muốn ngành giáo dục sớm khắc phục một số nội dung chương trình cải cách sách giáo khoa lớp 1 chưa phù hợp để có sự thống nhất chung và đảm bảo chất lượng nội dung cải cách sách giáo khoa ở các cấp học tiếp theo, tạo điều kiện để học sinh tiếp thu kiến thức được dễ dàng và thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, có ý kiến phản ánh tình trạng dạy thêm và dạy kèm hiện nay còn nhiều bất cập, việc dạy thêm, dạy kèm của đội ngũ giáo viên còn tràn lan. Dự luận đề nghị ngành giáo dục và Ban Giám hiệu trường tăng cường quản lý và có quy định cụ thể để việc dạy thêm mang lại kết quả tốt.

*** An sinh xã hội:**

- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, người lao động làm việc ngoài tỉnh có nguy cơ bị thất nghiệp, mất việc làm trở về địa phương. Tuy nhiên, qua khảo sát ý kiến của những người được hỏi đối với vấn đề này, có 86% cho rằng tình trạng này chỉ là một vài trường hợp đơn lẻ vì hiện nay dịch bệnh Covid-19 được Chính phủ chủ động kiểm soát tốt; các công ty, doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp phòng chống Covid-19 nên tình trạng lao động thất nghiệp trở về địa phương rất ít xảy ra. Qua đó, nguyện vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng quan tâm đến một số nội dung để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

+ Quan tâm hơn đến các chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, hỗ trợ tín dụng, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

+ Tạo điều kiện, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, giúp người lao động có việc làm để có thu nhập ổn định; kêu gọi đầu tư xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp nhằm giải quyết việc làm cho nguồn lao động tại địa phương.

+ Giới thiệu rộng rãi những địa chỉ việc làm, những mô hình làm kinh tế, du lịch ở địa phương đang cần nhân công trên các phương tiện báo, đài giúp người lao động tiếp cận, thuận lợi trong việc nộp hồ sơ xin việc. Phát triển các ngành nghề, khu vực kinh tế vừa và nhỏ tại địa phương để giải quyết việc làm cho người lao động.

+ Có nhiều chính sách liên kết với hệ thống ngân hàng hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi để người dân phát triển các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, mua bán nhỏ và làm dịch vụ để phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Thời điểm cận Tết, công nhân làm việc trong công ty, nhà máy, xí nghiệp quan tâm nhiều đến việc chi trả lương, thưởng và thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động. Qua khảo sát về vấn đề này, có 65% ý kiến của những người

được hỏi cho rằng, các công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của công nhân. Nhìn chung, các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo được hoạt động xuyên suốt, hoàn thành và vượt kế hoạch năm nên vẫn đảm bảo được các chế độ, chính sách cho công nhân và người lao động. Tuy nhiên, cũng có một vài ý kiến đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh, cấp huyện cần phát huy vai trò giám sát, nhắc nhở và đôn đốc các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ tiền lương, tiền thưởng cho công nhân, lao động trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, đặc biệt là công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

*** An toàn vệ sinh thực phẩm:**

Vào thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng hàng hoá của người dân tăng cao nên dư luận quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (các mặt hàng như rau, củ, quả, trái cây, bánh, mứt, khô...) ở các chợ. Nguyên vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm để người tiêu dùng an tâm lựa chọn mua các sản phẩm; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của Ban quản lý chợ trong việc kiểm tra đầu vào các mặt hàng thực phẩm phải đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

*** Về Môi trường:**

Huyện An Phú: Có ý kiến phản ánh, trên địa bàn thị trấn An Phú, thùng chứa rác hư hỏng nhiều, lượng rác thải lớn (không đủ thùng để chứa rác), nhất là trong những ngày cận tết. Người dân mong muốn ngành chức năng tăng cường khảo sát, trang bị thêm thùng chứa rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

*** Về trật tự an toàn giao thông:**

- Thành phố Long Xuyên: Hiện nay, việc thi công nâng cấp Quốc lộ 91 trên địa bàn thành phố Long Xuyên cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, dư luận mong muốn các ngành chức năng tiếp tục nhắc nhở đơn vị thi công sớm hoàn tất phần vỉa hè để tạo mỹ quan đô thị và thuận lợi cho việc kinh doanh, mua bán của các hộ tiểu thương trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ngoài ra, có ý kiến dư luận phản ánh, tại Ngã tư Đền Bốn Ngọn (tiếp giáp với đường Hà Hoàng Hổ) thường xảy ra tình trạng ùn tắc và va quệt giữa các phương tiện tham gia giao thông (nhất là vào giờ cao điểm). Qua đó, người dân mong muốn các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ nhằm ổn định trật tự giao thông tại khu vực này.

- Huyện Châu Phú: Có ý kiến phản ánh tình hình tai nạn giao thông gần đây trên địa bàn huyện còn xảy ra một số vụ nghiêm trọng. Người dân đề nghị các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông ở một số điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn huyện để đảm bảo tình hình trật tự giao thông.

- Huyện Tri Tôn: Có ý kiến phản ánh tuyến giao thông ĐH 81 từ ấp Trung An, đến ngã ba ấp Sóc Túc, xã Lê Trì có nhiều đoạn hư hỏng cần khắc phục, sửa chữa kịp thời để đảm bảo việc đi lại của người dân trong dịp Tết.

- Việc lập lại trật tự vỉa hè góp phần thực hiện “đường thông, hè thoáng” tạo vẻ đẹp văn minh đô thị là chủ trương của Đảng và Nhà nước được các ngành, các cấp hưởng ứng thực hiện trong thời gian qua. Qua khảo sát về việc thực hiện vấn đề này, có 62% ý kiến của những người được hỏi cho rằng, việc lập lại trật tự vỉa hè ở địa phương có chuyển biến, 28% ý kiến cho rằng chưa chuyển biến. Trong đó có phản ánh cụ thể ở một số địa phương như:

+ Huyện An Phú: Còn nhiều hộ kinh doanh, tiểu thương mua bán khu vực trung tâm thương mại huyện còn lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; Qua đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở tình trạng mua bán tại các tuyến đường Lê Hồng Phong (thị trấn An Phú); các chậu kiếng to của những hộ dân để sát đường gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông.

+ Thành phố Long Xuyên: Có ý kiến phản ánh và đề nghị chính quyền một số phường trong nội ô cần nhắc nhở, xử lý kiên quyết hơn đối với các hộ kinh doanh mua bán. Có ý kiến đề nghị các ngành chức năng kiểm tra một số tuyến đường Hà Hoàng Hồ, Ung Văn Khiêm, Tỉnh lộ 943, Bùi Văn Danh thuộc Khu vực phường Đông Xuyên... tình trạng xe đậu, đỗ ở lòng lề đường hiện nay vẫn còn lấn chiếm để mua bán làm cho người đi bộ gặp rất nhiều khó khăn.

Qua đó, một số ý kiến đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên đối với các hộ tiểu thương mua bán để đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè tạo lối đi thông thoáng cho người đi bộ và vẻ mỹ quan đô thị. Dự luận mong muốn chính quyền địa phương xem xét bố trí nơi mua bán cho những hộ bán hàng rong để vừa không gây ách tắc lưu thông vừa có nơi mua bán, đảm bảo cuộc sống.

*** Đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”:**

- Qua khảo sát, có 89% ý kiến của những người được hỏi đánh giá về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền Cuộc vận động đạt kết quả tốt, có chất lượng; các doanh nghiệp tổ chức các phiên chợ, các chuyên hàng Việt về nông thôn, hàng hoá đảm bảo chất lượng (62%), thu hút người dân đến mua sắm (33%). Tuy nhiên, vẫn còn 15% cho rằng hàng hoá ở các chuyên hàng Việt về nông thôn chưa đảm bảo chất lượng.

Khi mua sắm hàng hoá tại các phiên chợ, có 64% ý kiến của những người được hỏi cho rằng, người dân hài lòng vì giá cả hàng hoá phù hợp, chất lượng, mẫu mã đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn còn 19% ý kiến nhận định tương đối hài lòng vì cho rằng vẫn còn một vài sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng. Một vài ý kiến khác phản ánh về nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng rất đa dạng; đời sống, thu nhập của người dân một số địa phương tương đối thấp nên thích mua hàng hoá có giá rẻ, chưa chú trọng nhiều đến chất lượng.

- Qua đó, ý kiến của những người được hỏi mong muốn các ngành chức năng quan tâm đến một số nội dung để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

+ Tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt; đồng thời các công ty, xí nghiệp cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm thu hút người dân sử dụng hàng nội địa; khuyến khích doanh nghiệp tập trung đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng mẫu mã sản phẩm.

- Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng, các hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại, bình ổn thị trường, đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng. Thành lập các trang thông tin điện tử bán hàng để quảng bá hàng Việt Nam trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền đến người tiêu dùng về hàng Việt Nam. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, phục vụ cho người dân tham quan mua sắm với giá cả phù hợp người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gian lận thương mại, hàng giả làm ảnh hưởng đến uy tín của các nhà sản xuất chân chính và sức cạnh tranh của hàng Việt Nam.

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

- Dư luận quan tâm đến việc Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 (có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2021) về việc quản lý và sử dụng pháo, đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo. Dư luận đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền rộng rãi để các tầng lớp nhân dân hiểu đúng về các quy định trong Nghị định 137 của Chính phủ (theo Nghị định 137, các cá nhân chỉ được phép đốt pháo hoa không nổ) trong việc sử dụng pháo trong ngày lễ, tết; đồng thời, các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với việc sử dụng một số loại pháo nhập lậu, không rõ nguồn gốc gây nguy hiểm cho người sử dụng và làm mất an ninh trật tự.

Qua nhiều nguồn thông tin của các cộng tác viên phản ánh, tình trạng trộm cắp vặt, tình hình thanh thiếu niên hút chích ma túy, tụ tập đua xe... diễn ra phức tạp ở một vài địa phương trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Người dân mong muốn các ngành chức năng, nhất là công an cấp xã tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, thông qua hệ thống truyền thanh của xã để tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

- Dư luận phản ánh, thời điểm cận Tết cũng là thời điểm các hộ gia đình chi tiêu nhiều, lợi dụng vấn đề này, các tổ chức, cá nhân chuyên hoạt động tín dụng đen (cho vay nặng lãi) tiếp cận một số hộ có hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu trong dịp tết để quảng cáo cho vay với lãi suất cao. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng, Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn ấp, xã, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân đề cao cảnh giác tránh bị các đối tượng lợi dụng.

4. Tâm trạng và tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân ở địa phương quan tâm đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đa số cán bộ, công chức và Nhân dân đang tập trung hướng về Đại hội XIII của Đảng với tâm trạng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là sự điều hành ổn định về phát triển kinh tế và kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 năm 2020. Đối với kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dư luận trong các tầng lớp nhân dân đồng tình, phấn khởi, tin tưởng vào sự lựa chọn nhân sự của Đảng. Nhân dân mong muốn Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị sau khi được bầu chọn sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn đưa kinh tế đất nước phát triển bền vững, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tệ nạn tham nhũng và tiêu cực từng bước được đẩy lùi. Qua đó, dư luận cũng đề nghị các ngành chức năng và cơ quan thông tin truyền thông cần tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và những phản tử xấu tuyên truyền, xuyên tạc về Đại hội Đảng, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, mất đoàn kết trong nội bộ, nhất là những nội dung có liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội sau Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp sắp tới.

II. Một số đề xuất, kiến nghị

Qua nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị:

1. Kiến nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Sở Y tế: Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra sức khỏe những người xuất, nhập cảnh, qua biên giới theo đường mòn, lối mở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến của dịch bệnh để người dân biết, chủ động đề phòng và chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác thông tin và tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để tạo sự an tâm đối với người dân.

+ Sở Giáo dục - Đào tạo: Tiếp tục quan tâm, nghiên cứu đến một số vấn đề được dư luận phản ánh trong báo cáo liên quan đến nội dung, chương trình đổi mới sách giáo khoa lớp 1.

+ Sở Giao thông vận tải: Quan tâm và có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Cục quản lý thị trường tỉnh: Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa ở các điểm trung bày, bán sản phẩm và khu vực chợ để người dân an tâm mua sắm trong dịp tết.

+ Công an tỉnh: Quan tâm đến những ý kiến phản ánh của dư luận liên quan đến trật tự, an toàn xã hội đã được nêu trong báo cáo.

- Các sở, ban, ngành có liên quan: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Long Xuyên và UBND huyện Tịnh Biên được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả lời cho người dân được rõ./.

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Sở Y tế; Giáo dục-Đào tạo;
- Công an tỉnh;
- Cục QLTT tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Lĩnh